

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN IA H'DRAI**

Số: /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ia H'Drai, ngày tháng năm 2024

## **BÁO CÁO**

**Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ  
họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi :

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện các Công văn số 4479/UBND-NNTN ngày 22 tháng 12 năm 2023; số 571/UBND-NNTN ngày 19 tháng 02 năm 2024; số 730/UBND-NNTN ngày 04 tháng 03 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Qua rà soát, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

*(Chi tiết có Phụ lục báo cáo kèm theo)*

Trên đây là Báo cáo về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai. Ủy ban nhân dân huyện kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan biết, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND –UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã;
- Lưu VT,TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Nhàng**

## Phụ lục

### Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

Stt	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả
I	<b>Nội dung ý kiến của cử tri theo Công văn số 4479/UBND-NNTN ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ủy ban nhân dân huyện được giao làm đơn vị phối hợp)</b>	
1	<b>Cử tri Hà Văn Hơn, thôn 9, xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai:</b> Hiện nay, Nhà máy chế biến mủ cao su Duy Tân gây ô nhiễm môi trường không khí ( <i>mùi hôi rất khó chịu</i> ), sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cử tri và Nhân dân. Đề nghị Nhà máy chế biến mủ cao su Duy Tân, chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm xem xét, giải quyết	<p>Nội dung phản ánh của cử tri đã được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên, Ủy ban nhân dân xã Ia Toi tiến hành kiểm tra, xác minh. Theo đó, trong năm 2022, 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai tổ chức 02 đợt kiểm tra xác minh việc ô nhiễm của Nhà máy (có thực hiện lấy mẫu để phân tích). Trên cơ sở kết quả kiểm tra Sở Tài nguyên và môi trường đã ban hành các báo cáo số 380/BC-STNMT ngày 12 tháng 8 năm 2022 về kiểm tra, rà soát, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII (<i>tại mục 6</i>); số 488/BC-STNMT ngày 10 tháng 10 năm 2022 về kết quả rà soát, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh (<i>tại mục 4</i>) để thông tin đến cử tri.</p> <p>Ngày 04/01/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số: 22/STNMT-MT về việc đề nghị kiểm tra, xác minh tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại Nhà máy chế biến mủ cao su Duy Tân. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Ia Toi tiến hành kiểm tra tại khu vực nhà máy chế biến mủ cao su Duy Tân. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn số 36/UBND-TH ngày 11/01/2023</p>

Stt	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả
		<p>về việc kiểm tra, xác minh tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại Nhà máy chế biến mù cao su Duy Tân gửi đến Sở Tài nguyên và môi trường để tổng hợp, báo cáo. Từ thời điểm kiểm tra, báo cáo đến nay không nhận được phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường phát sinh từ Nhà máy.</p> <p>Vào cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với, Ủy ban nhân dân xã Ia Toi, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến mù cao su của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân vào ngày 28 tháng 11 năm 2023. Kết quả kiểm tra: Tại thời điểm kiểm tra, Nhà máy không hoạt động; trong khu vực dự án (<i>khu vực nền xi măng, có mái che</i>) có lưu chứa khối lượng mù tạp khoảng 7 tấn, bằng cảm quan tại khu vực Nhà máy có mùi đặc trưng từ mù cao su.</p> <p>- Về công tác bảo vệ môi trường tại thời điểm kiểm tra: Nhà máy chế biến mù cao su của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022. Đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước và đang vận hành (<i>bể hiếu khí đang hoạt động để nuôi cấy vi sinh</i>), không có nước thải đầu ra; Đã xây dựng hệ thống xử lý khí thải, tại thời điểm kiểm tra không hoạt động; đã bố trí các thùng chứa rác thu gom; đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại diện tích 9 m<sup>2</sup>.</p> <p>- Tại buổi làm việc, liên ngành kiểm tra đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân: (1) Xây dựng, hoàn thiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022. Khẩn trương lập hồ sơ cấp Giấy</p>

Stt	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả
		<p>phép môi trường gửi cơ quan chuyên môn xem xét, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép; (2) Tăng cường phun chế phẩm sinh học để giảm mùi hôi phát sinh trong khu vực tập kết mù tạt; (3) Chỉ được phép đưa vào vận hành Nhà máy cũng như các công trình bảo vệ môi trường khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường theo quy định.</p> <p>Thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện theo chức năng nhiệm vụ sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan triển khai, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Toi tăng cường giám sát tình hình hoạt động của Nhà máy, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm khi chưa có Giấy phép môi trường mà đi vào vận hành; báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.</p>
<b>II</b>	<b>Nội dung ý kiến của cử tri theo Công văn số 571/UBND-NNTN ngày 19/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ủy ban nhân dân huyện được giao làm đơn vị phối hợp)</b>	
1	<p><b>Cử tri Phạm Thị Duyên, thôn Chư Hem, xã Ia Đal và cử tri Phan Thị The, thôn Ia Đor, xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai:</b></p> <p>Hiện nay, tại thôn Chư Hem, xã Ia Đal và Điểm dân cư số 66, thôn Ia Đor, xã Ia Toi sóng điện thoại rất yếu, không có mạng 3G, 4G để phục vụ nhu cầu của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm làm việc với doanh nghiệp sớm đầu tư, khắc phục để phục vụ nhu cầu của người dân<sup>(1)</sup>.</p>	<p>Sau khi xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng giáo dục và Đào tạo, phối hợp cùng các doanh nghiệp viễn thông, Ủy ban nhân dân các xã tiến hành rà soát, khảo sát thực trạng sóng di động tại thôn Chư Hem, xã Ia Đal và điểm dân cư số 66, thôn Ia Đor, xã Ia Toi. Kết quả như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tại thôn Chư hem xã Ia Đal, có 76 hộ gia đình, trong đó có 67 hộ gia đình sử dụng được sóng di động 3G, 4G, còn lại 09 hộ gia đình tại điểm dân cư số 11 sóng di động 3G, 4G, không ổn định, do khoảng cách xa với vị trí trạm BTS và nằm ở vùng lõm sóng nhỏ, sóng yếu không thực hiện được cuộc gọi, không sử dụng được các tiện ích di động.</li> <li>- Tại điểm dân cư số 66, thôn Ia Đor, xã Ia Toi: Hiện tại số trạm</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Cử tri kiến nghị tại Hội nghị TXCT trước Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh. UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 27/4/2022 về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII (Câu 16), tuy nhiên đến nay sóng điện thoại vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn.

Stt	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả
		<p>thu, phát sóng (trạm phát sóng 3G, 4G) trên địa bàn thôn Ia Dor là 01 trạm (đặt tại điểm dân cư 64), số hộ dân tại điểm 66 là 20 hộ, do khoảng cách xa với vị trí trạm BTS đặt tại thôn và nằm ở vùng lõm nên sóng 3G, 4G tại đây bị yếu, không sử dụng được các tiện ích di động.</p> <p>- Về nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện đã có nhiều Văn bản<sup>2</sup> kiến nghị với Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông, đề nghị xây dựng Kế hoạch đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng tại các vùng lõm sóng trên địa bàn huyện.</p> <p>Đồng thời hiện nay sở Thông tin và Truyền thông đã có Kế hoạch số 22/KH-STTTT ngày 12/3/2024 để kiểm tra, xử lý các kiến nghị của cử tri.</p> <p><b>Nhiệm vụ trong thời gian tới:</b> Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục rà soát các vùng lõm sóng và đề nghị cấp có thẩm quyền, các doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, của huyện, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc, tra cứu, giải trí, học tập của người dân trên địa bàn.</p>

<sup>2</sup> Báo cáo số 35/BC-UBND ngày 19/01/2024; Báo cáo số 400/BC-UBND ngày 29/6/2023; Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 27/4/2023; Báo cáo số 1055/BC-UBND ngày 30/11/2022.